



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2021

Kính thưa quý cổ đông,

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC vừa tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 23/04/2021. Trong và sau đại hội, chúng tôi có nhận được một số câu hỏi liên quan đến việc liên doanh với Samsung, chúng tôi xin tập hợp và xin trả lời các quan tâm của quý cổ đông, chúng tôi xin phúc đáp như sau:

Câu hỏi 1: Sản lượng cung cấp cho Samsung năm 2020 là bao nhiêu và dự kiến cho 2021 và các năm tiếp theo ?

Trả lời: Thực tế để cung cấp sản phẩm cho Samsung, SMC đã mất một thời gian dài để chứng minh năng lực sản xuất, gia công, tài chính... Đến tháng 9/2020, SMC mới chính thức cung cấp hàng cho Samsung. Năm 2020 sản lượng SMC cung cấp cho SAMSUNG tất cả các loại hàng là: 7,356 tấn. Dự kiến năm 2021 sản lượng sẽ tăng lên 15,300 tấn. Các năm tiếp khả năng tăng trưởng theo mục tiêu phát triển của SAMSUNG.

Câu hỏi 2: Liên doanh VSSC Steel Center (góp 15%) với với Samsung để sản xuất sản phẩm gì ? khác hàng là ai ? Có cạnh tranh với 2 nhà máy Gia công thép SMC Phú Mỹ và Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ tại KCN Phú Mỹ 2 hay không ?

Trả lời : Liên doanh VSSC được thành lập với mục đích là cung cấp các sản phẩm cao cấp cho Samsung đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm ngày càng cao của Samsung ĐIỆN TỬ như các mặt hàng PCM, GA, VCM mà Việt Nam chưa sản xuất được.

Như đã báo cáo với quý cổ đông, công ty SMC hiện nay đang tiến hành xây dựng 02 công ty :

- Công ty Gia Công Thép SMC Phú Mỹ
- Công Ty Cơ Khí chính xác SMC Phú Mỹ

a/ Công ty Gia Công Thép SMC Phú Mỹ sẽ gia công, chế biến thép cho nhiều công ty sản xuất tại Việt Nam mà Samsung chỉ là 1 trong số đó. Hàng cung cấp cho Samsung từ Công ty Gia Công Thép SMC Phú Mỹ là các mặt hàng SGCC, EGI,HGI... và sẽ là 1 phần PCM, GA ... Như vậy rõ ràng là không có sự cạnh tranh giữa liên doanh VSSC và Công ty Gia Công Thép SMC Phú Mỹ.

b/ Công Ty Cơ Khí chính xác SMC Phú Mỹ:

Mục tiêu thành lập Công Ty Cơ Khí chính xác SMC Phú Mỹ là gia công, định hình chính xác và chuyên sâu các sản phẩm thép như vỏ tủ lạnh, máy giặt, Tivi... Trong giai đoạn đầu là tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu của Samsung, nhưng SMC không chỉ dừng lại ở đây mà sẽ tham gia vào nhiều chuỗi sản xuất toàn cầu khác trong tương lai. Liên doanh VSSC và cả Công ty Gia Công Thép SMC Phú Mỹ sẽ cung cấp đầu vào cho công ty này.

Câu hỏi 3 : Thời gian dự kiến để 2 nhà máy gia công và cơ khí chính xác tại KCN Phú Mỹ 2 cũng như của Liên doanh VSSC đi vào sản xuất ?

Trả lời: Cả 3 nhà máy này dự kiến sẽ hoàn tất việc xây dựng vào tháng 7/2021. Lắp đặt thiết bị trong tháng 8/2021. Việc chạy thử và vào sản xuất dự kiến trong quý 4/2021.

Chúng tôi có chút e ngại là dịch bệnh CoVid 19 đang diễn biến xấu, có khả năng ảnh hưởng đến việc chuyên gia qua lắp đặt, chuyên giao, vận hành thiết bị... Tuy nhiên, Chúng tôi đang kiểm soát tốt tiến độ và tin rằng cả 03 dự án trên sẽ theo đúng tiến độ trên .

Câu hỏi 4 : . Kế hoạch mở rộng khách hàng trong thời gian tới đối với mảng coil center ?

Trả lời: Theo đánh giá các chuyên gia , sẽ có 01 làn sóng chuyên dịch nhà máy từ các nước khác qua Việt Nam và rõ ràng chúng ta cũng nhận thấy từ giữa 2019 đến nay nhiều công ty đã đến tìm hiểu và chuyển dịch dần sản xuất qua Việt Nam. Các nhà máy Coil Center của SMC đã và đang tiếp cận mạnh đến các đối tượng khách hàng FDI này và đã nhận được nhiều kết quả tích cực như tại Công ty Thép SMC Phú Mỹ sản lượng năm 2019 bình quân đạt 9.000 T/tháng thì ngay trong quý 1/2021 đã đạt trên 12.000 T/tháng.

Công ty SMC luôn trân trọng cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng và luôn đồng hành với SMC trong suốt thời gian vừa qua.

